



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ทีวีช่อง NBT</p> <p>มติชน สำนักข่าวไทย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์ ช่องone</p> <p>เว็บไซต์กระปุก</p> <p>มติชน แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วมกว่า 50,000 ชุด สนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสถานพยาบาลในจังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำท่วม ส่งทีม MCATT ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมและญาติผู้เสียชีวิต และกำชับให้สสจ.เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาหาร พร้อมให้ทีมหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา และส่งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 86 ทีมดูแลประชาชนในพื้นที่และศูนย์พักพิง</p> <p>-เสนอข่าว นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รพ.สธ. กล่าวว่า รพ.สธ.ได้ให้ออก.จัดเตรียมยาสามัญประจำบ้าน ยาชุดช่วยน้ำท่วม พร้อมให้การสนับสนุน ส.ส. ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนยาสามัญประจำบ้านไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ และแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม เช่น กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รวมถึงโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องแช่น้ำหรือลุยน้ำเป็นเวลานาน หรืออยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเพื่อกำจัดแหล่งรวมเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนู ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 ส.ค. 2562 พบผู้ป่วย 1,314 ราย เสียชีวิต 16 ราย ผู้ป่วยเกือบร้อยละ 50 เป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จันทพรพิภักดิ์ ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม ระดมทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูแลให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนเริ่มป่วยเป็นไข้หวัด โรคทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร โรคเท้าเปื่อย รวมทั้งป้องกันโรคเครียด เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ยโสธร เปิดเผยว่า มีชาวบ้านบ้านนาถู่ ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว ซึ่งถูกน้ำท่วม มีอาการปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำ บางคนคลื่นไส้อาเจียน รวม 46 คน เจ้าหน้าที่นำส่งรพ.คำเขื่อนแก้ว 17 ราย ให้นอนรักษาที่รพ. 12 ราย ส่งต่อรพ.ยโสธร 1 ราย ส่วนผู้ที่มีอาการเล็กน้อย 29 รายรักษาตัวที่รพ.สต.นาถู่ ได้ส่งการให้ทีมสสจ.ลงสอบสวนโรค สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาหารกล่องที่ได้รับบริจาค</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านหนองหอย ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เริ่มเกิดความเครียด เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองหอยต้องเข้าดูแลใกล้ชิด มีการย้ายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยไปที่ปลอดภัย แต่ส่วนใหญ่ยังสมัครใจอาศัยอยู่ที่บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว ทีม Care Giver รพ.สต.นาโหนดน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าช่วยเหลือตายายป่วยอัมพาตติดเตียงอายุ 70 กว่าปี ที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมบ้าน ทั้งดูแลการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยสูบน้ำและทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด</p>
<p>มติชน</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑิต สถุขภูษิตกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นพ.ศุภชัย คมรัตน์พฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รังสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ระยะเวลา 5 ปี มีสาระสำคัญ เช่น ร่วมมือดำเนินการนำเข้า เพาะปลูก ผลิต ครอบครอง ขนส่ง จำหน่าย ส่งออก ศึกษาวิจัย พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยา กัญชาและตำรับยาสมุนไพรทางการแพทย์ แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ร่วมกันจัดหาทุนในการผลิตและวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชัย อัครสูตสาคร ผอ.รพ.บุรีรัมย์ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์เป็นวันแรก มีผู้ป่วยมาขอรับคำปรึกษาและรับยา กัญชา 13 ราย อายุ 48-71 ปี ส่วนใหญ่มีอาการนอนไม่หลับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สยามรัฐ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก	คลื่นไส้อาเจียน บางรายเป็นมะเร็งลำไส้ โดยเปิดบริการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ยาในรายที่มีข้อบ่งชี้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุโรคที่เป็นมาด้วย -เสนอข่าว นพ.มนะชัย อิงสุรารักษ์ ผอ.รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย วันแรก ณ อาคารแพทย์แผนไทย ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 -12.00 น. โดยมีผู้ป่วยผ่านการคัดกรองเข้าเกณฑ์มารับยาตำรับยาสุขไสยาสน์ 15 ราย
มติชน	<b>ขึ้นบัญชีผู้รับเหมาทำงาน</b> -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้รับเหมาทำงานของ สธ.ว่า จะเดินหน้า 3 มาตรการ คือ 1.ลงโทษผู้ทำงานและขึ้นบัญชีดำ โดยให้รองปลัด สธ.ที่รับผิดชอบทำหนังสือให้ลงนาม และส่งเวียนไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด สธ. ซึ่งมีประมาณ 20 กว่าบริษัท และจะแสดงบนเว็บไซต์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นด้วย 2.ขอบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม ประมาณ 560 ล้านบาท เป็นหนี้ผูกพัน ประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าการก่อสร้างต่างๆ ต่อ 3.สร้างมาตรการใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งได้ให้สรุปปัญหาหลักๆ มา และมีแนวคิดว่าจะตั้งอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด กลับมาให้ สธ.จัดซื้อจัดจ้างเอง ขณะนี้กำลังหาแนวทางเพื่อให้ได้ที่ดีที่สุด
มติชน คอลัมน์คนตามข่าว	<b>เลขาธิการ อย.คนใหม่</b> -เสนอประวัติ นพ.ไพศาล ตันคุ้ม เลขาธิการ อย. คนใหม่ เกิด 15 พ.ย. 2505 จบแพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ เริ่มรับราชการปี 2531 ที่รพ.ศรีบริรพต จ.พัทลุง, ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อ่างทอง, นพ.สสจ.เพชรบุรี-สิงห์บุรี-กาญจนบุรี-ฉะเชิงเทรา, รองเลขาธิการ อย., ผู้ตรวจราชการ สธ., และรองปลัด สธ.
ไทยรัฐ	<b>กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.</b> -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งกองทุนดูแล อสม. 2 กองทุน ได้แก่ 1.กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ อสม. หลักการคือ เก็บเงินจากอสม.เพื่อจ่ายให้กับครอบครัวอสม.ที่สูญเสีย เบื้องต้นจะเก็บศพละ 50 สตางค์ และอนาคตอาจเพิ่มเป็น 1 บาทต่อศพ ซึ่งครอบครัว อสม.จะได้ 1 ล้านบาท หรือหากเปิดให้คู่สมรสเข้ากองทุนด้วย จะเป็น 2 ล้านบาทต่อศพ ส่วนการจ่ายเงินจะหักจากบัตรสมาร์ตการ์ด อสม. 2.กองทุนดูแล อสม.ขณะยังมีชีวิต อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบของกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งผสมผสานระหว่างประกันสังคมและบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนค่าตอบแทน อสม.คนละ 2,500 บาทต่อเดือน จะชัดเจนในปี 2563
Workpointnews กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ Nationtv.สำนักข่าวไทย	<b>ปัญหาหมอกควันภาคใต้</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลตนเองเป็นพิเศษ และให้ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	<b>โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้ภูมิอากาศมีแนวโน้มมากขึ้น หากเด็กมีอาการเป็นหวัดบ่อยๆ เรื้อรังนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน และมีอาการจามบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเช้า หรือคันตาเป็นๆ หายๆ คัดจมูก หายใจไม่สะดวก ร่วมกับมีน้ำมูกใสๆ ทุกวัน ให้สงสัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ของจมูก และควรปรึกษาแพทย์
มติชน Nationtv. INN	<b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</b> -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่ สสจ. สงขลาเก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่จำหน่ายส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 พบบีเอ็ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลขสารบบอาหาร 13-125561-50004 ผลิต 08/03/2019 หมดอายุ 08/03/2021 ผลิตโดย บ.นันทะพล จก. ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี สถานะผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิก แต่สถานะใบอนุญาตสถานที่ตั้งอยู่ และวีเอ็ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลขสารบบอาหาร 13-1-05459-5-0176 ผลิต 10/10/2018 หมดอายุ 10/10/2020 ผลิตโดย บ. ฟู๊ด ซายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส จก. ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไม่ปรากฏข้อมูล

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผลิตภัณฑ์ในระบบตรวจสอบการอนุญาตของ อย. และสถานที่ผลิตขาดต่ออายุตั้งแต่ 03/01/2562 นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการมีสารไซบูทรามิน เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
<p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ Workpointnews ThaiPBS เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>น.ร.อนุบาลติดเชื้อโนโรไวรัส</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯ ราชบุรี ประชุมร่วมกับ นายไพรัช มโนสารโสภณ รอง นพ.สสจ.ราชบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี นางปราณี ทัยคุปต์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหานักเรียนติดเชื้อโนโรไวรัสเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง มีผู้ป่วยสงสัยโรคอาหารเป็นพิษรวม 517 ราย ทีมสอบสวนโรคได้ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ และสั่งหยุดการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล รวมทั้งระดมจิตอาสาทำบักคัสตินึ่งเดี่ยว</p> <p>-เสนอข่าว ดร.โกโรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รพ.ศธ. ลงพื้นที่เยี่ยมอาการเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับคำชี้แจงจากแพทย์ว่า สาเหตุไม่ได้เกิดจากอาหารกลางวันของโรงเรียน เนื่องจากพบเด็กนักเรียนกลุ่มที่นำอาหารกลางวันมาจากบ้านมีอาการป่วยเช่นกัน คาดว่าอาจได้รับเชื้อจากการปนเปื้อนในน้ำ หรือจับวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปาก</p>
<p>ThaiPBS 77 kaoded เพจ drama-addict</p>	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รอง นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยสถานการณ์โรคไขเลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ก.ย. 2562 มีผู้ป่วย 1,882 คน เสียชีวิต 1 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 15-19 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ คลองหอยโข่ง สะเตาะและนาหม่อม ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และมีการฉีดพ่นสารเคมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกบ้านทุกพื้นที่ทุกสัปดาห์ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สมุทรสาคร พร้อมภาคีเครือข่าย รมรณรงค์พิชิตยุงลาย เปิดตัวพรรคพลังประชาชนท์ (ยุง) เพื่อให้ประชาชนป้องกันโรคด้วยตนเอง ลดการเสียชีวิตของโรคไขเลือดออก</p> <p>-แชร์คลิป “โรคไขเลือดออกต้องหมดไป” ผลิตโดยสำนักสารนิเทศ สป.สธ. ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมว่า สร้างสรรค์ ไม่น่าเบื่อ</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด สำนักข่าวไทย Workpointnews</p>	<p><b>กินยาลดอ้วนเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รุ่งทิพย์ แดงด้วง อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.แจ้ห่ม รับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักแล้วป่วยจนเสียชีวิต โดยแม่เล่าว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ลูกได้สั่งอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตลักษณะเป็นผงเมื่อชงแล้วจะคล้ายเจล ราคากล่องละ 500 กว่าบาท ช่วงแรกกินแล้วมีอาการไม่ไหวข้าวทั้งวัน จากนั้นประมาณเดือนเศษมีอาการเท้าบวมทั้งสองข้าง พาไปรักษาที่รพ.แจ้ห่ม ผลตรวจเบื้องต้นพบติดเชื้อเข้ากระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน และเป็นโรคเอสแอลอี จึงส่งไปรักษาต่อที่รพ.ลำปางเพียงสัปดาห์เดียวก็เสียชีวิต</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>แก๊สรั่วไหลจากโรงงาน จ.ระยอง</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดกลิ่นแก๊สรั่วไหลจาก บ. ไออาร์พีซี จก. (มหาชน) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดปลวกเกิดที่อยู่ติดกับโรงงาน มีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน บางรายต้องนำส่งรพ.สต.ตะพง ตัวแทนบริษัทระบุ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนทุกคน สาเหตุไม่ใช่การรั่วไหลของสารเคมี แต่เกิดจากระบบส่งแก๊สไปหอเผาไม่เสถียร ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย ขณะนี้กลิ่นเริ่มเจือจางแล้ว และจะตรวจสอบว่ามีสารพิษปนเปื้อนจากการผลิตจากจุดใด</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p><b>ผึ้งต๋อยเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.ปกรณ์ ชัยพรหม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำปา อ.เมืองพัทลุง ตรวจสอบผู้เสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 32 ซอย 38 ถนนอภัยบุรีรักษ์ ต.ลำปา พบศพนางจันทรราย คงเมฆ อายุ 54 ปี มีรอยถูกผึ้งต๋อยบริเวณหน้าผาก สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเช้าวันที่ 5 ก.ย. ขณะกำลังช่วยเปิดร้านถูกผึ้งต๋อยที่หน้าผาก เพื่อนในร้านช่วยดึงเหล็กในออก แต่เกิดอาการบวมมาก ได้ไปรักษาที่รพ.สต.ลำปาแล้วกลับมาทำงานที่ร้านตามปกติ ช่วงดึกผู้ตายเกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง เจ้าของบ้านจึงให้ไปนอนในห้องโถงและพบว่าเสียชีวิตในตอนเช้า</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ทำร้ายเด็ก 2 ขวบโคมา</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Jam Jamjuee โพสต์ข้อความว่า บุตรชายวัย 2 ขวบครึ่ง ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤติ รพ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>นพ.จุมพล พุเจริญ รอง ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เด็กยังคงสมอบวมจากการขาดเลือด ต้องใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เครื่องช่วยหายใจ แพทย์ให้ยาป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด และเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ผู้จัดการออนไลน์	<b>สมุนไพรมอแสง</b> -เสนอข่าว นายแสงชัย แหเลิศระกุล หรือมอแสง กล่าวว่า ยังแจกสมุนไพรรักษา มะเร็งฟรีทุกวันเสาร์แรกของเดือน แต่ครั้งมีผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 8-9 พันคน และได้คิดค้นสูตรสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง คาดว่าปลายปี 2562 จะสามารถแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยเบาหวานได้ ส่วนกัญชาเห็นว่าน่าจะให้ผลดีในการรักษาอาการทางประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคปลายประสาท และโรคพาร์กินสัน หรือโรคนอนไม่หลับ รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีอาการปวดมาก
แนวหน้า	<b>ผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูกขอความช่วยเหลือ</b> -เสนอข่าว นางสาวปาดิ ปาวิคุณ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 ถนนห้าธันวา เขตเทศบาลนครยะลาป่วยเป็นมะเร็ง ไม่สามารถทำเคมีบำบัดที่รพ.สงขลานครินทร์ได้เนื่องจากเป็นชาวไทยใหญ่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไม่มีหลักฐานในการใช้สิทธิรักษา น.ส.สุทริยะห์ แฉมิง นักสังคมสงเคราะห์ พม.จ.ยะลา กล่าวว่า เบื้องต้นจะประสานศูนย์โรที่พึ่ง และหน่วยงานภาครัฐในเชียงรายเพื่อย้ายสิทธิมายะลาในการทำการรักษาต่อไป
ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์	<b>เปิดศูนย์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี</b> -เสนอข่าว นพ.สมชาย ชาติพิยัษฐ์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ ณ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการที่มีคุณภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี 2559-2568 พญ.ดวงพร อัครราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ กล่าวว่า รพ.ชุมแพมีความพร้อมในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.ใกล้เคียง โดยจัดตั้งศูนย์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เชื่อมโยงกับศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์คมชัดลึก	<b>ร้องเรียนรพ.เอกชนผ่าตัดพลาด</b> -เสนอข่าว นางศรัณย์ญาพร สัจจิเศษ อายุ 48 ปี นำหลักฐานเข้าพบ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีแพทย์รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าตัดพลาดท่อไตข้างซ้ายขาดยาวกว่า 5 ซม. ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ เนื่องจากปวดปัสสาวะบ่อย อั้นปัสสาวะไม่ได้ ปวดท้องทุกครั้งที่ปวดปัสสาวะ ตลอด 8 เดือน มีค่ารักษาและค่าเดินทางเกือบ 500,000 บาท โดยรพ.และแพทย์ที่ผ่าตัดพลาดไม่ได้ออกมารับผิดชอบ -เสนอข่าว นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ชี้แจงว่า ปัจจุบันรพ.ยังรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทางของผู้ป่วย และการผ่าตัดเชื่อมต่อท่อไตกับกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยได้ผลเป็นอย่างดี
สำนักข่าวไทย	<b>บุหรี่ไฟฟ้า</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งยอดผู้ป่วยหรืออาจป่วยเพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 361 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย สำนักงานสาธารณสุขรัฐนิวยอร์ก ตรวจสอบตัวอย่างน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมกัญชา พบวิตามินอีอะซีเตทในปริมาณสูงเกือบทุกตัวอย่าง จึงแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หากมีอาการผิดปกติขอให้รีบพบแพทย์ทันที



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch